

พระราชทานยศ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คือ

ให้มหาอำมาตย์ตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เป็นมหาอำมาตย์โท

กระทรวงทหารเรือ

ให้นายเส็ง	เป็นรองอำมาตย์เอก
ให้พันจ่าเอก ฉาย บุรารักษ์	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายแดง เชนยะวานิช	เป็นรองอำมาตย์ตรี
ให้นายหลี่	เป็นรองอำมาตย์ตรี

พระราชทานยศนายทหารเรือ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศนายทหารเรือ คือ

ให้นายพลเรือตรี หม่อมเจ้าคุ้ม เป็นนายพลเรือโท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๖๕๔

ให้นายนาวาเอก	หม่อมเจ้าอุปพัทธพงษ์	เป็นนายพลเรือตรี
ให้นายนาวาเอก	พระยาราชาวัชรศักดิ์	เป็นนายพลเรือตรี
ให้นายนาวาโท	พระอมรมหาเดช	เป็นนายนาวาเอก
ให้นายนาวาโท	พระประดิษฐ์ดิโนวาบุตร	เป็นนายนาวาเอก
ให้นายนาวาตรี	หลวงเดชสำแดง	เป็นนายนาวาโท
ให้นายนาวาตรี	หลวงพินิจจักรภักดิ์	เป็นนายนาวาโท
ให้นายนาวาตรี	หลวงสิทธิราชา	เป็นนายนาวาโท
ให้นายนาวาตรี	หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์	เป็นนายนาวาโท
ให้นายเรือเอก	หลวงประดิษฐ์นาเวศ	เป็นนายนาวาตรี
ให้นายเรือเอก	ขุนประสิทธิ์สรพล	เป็นนายนาวาตรี
ให้นายเรือเอก	หลวงปรีชาชลจร	เป็นนายนาวาตรี
ให้นายเรือเอก	หลวงเรื่งกลางสมร	เป็นนายนาวาตรี
ให้นายเรือเอก	หลวงฤทธิคำรณ	เป็นนายนาวาตรี
ให้นายเรือโท	ไทย อัมระपाल	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	พุ่ม จันทนะกนิษฐ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	ช้อย รัตนะรัต	เป็นนายเรือเอก

ให้นายเรือโท	กรบ อมะลัษเฐียร	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	ชะ เอกะวิภาต	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	สาคร สัททสิริ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	เลื่อน	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	แดง สุขชาติ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	กลับ เพชรชาติ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	ซ้อย ชลทรัพย์	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	นุช นุตติประภา	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	สวัสดิ์ ทุนทุสวัสดิ์	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	สาย นพเสถียร	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	วาศ วิมุกตะลพ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	สง่า จุลเดชะ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	บุษย์ ชลพินทุ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	จันทร์ รัชตะชาติ	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	ทอง อักษรานนท์	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือโท	หม่อมเจ้าพรปรีชา	เป็นนายเรือเอก
ให้นายเรือตรี	ปลั่ง วัฒนะทัต	เป็นนายเรือโท

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ น้ ๗๐๐

ให้นายเรือตรี	เจิม พุกกะรัตน	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	จรัส	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	แก้ว เกษตระชนม์	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	อ้น คชะภูติ	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	อ่อง อังคะนาวิน	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	เกาะ	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	แพ อุตตโมบล	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	แสวง หาสตะนันท์	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	จำปี ปุษยะนาวิน	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	เริ่ม รุมาคม	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	กิมใช้ ต้นสกุล	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	แดง หิรัญยะจินดา	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	พ้วน โหตรภวานนท์	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	ดี ศัลยกะสิน	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	ถมยา รังคะกะสิน	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	กระมล อากาศวิภาต	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	เจือ ศุณะมาลัย	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	วุฒิ สุทธิบุตร	เป็นนายเรือโท

ให้นายเรือตรี	เสงี่ยม ทศานนท์	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	หัด ยุวนากร	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	เรียม ภาณุสวะ	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	แกม รัตนโรม	เป็นนายเรือโท
ให้นายเรือตรี	เจริญ นายเรือ	เป็นนายเรือโท
ให้ว่าที่นายเรือตรี	หม่อมราชวงศ์ จรัสไพบุลย์ สุบรรณ ณกรุงเทพ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	มยุ สันธินันท์	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ผา สุพรรณรังษี	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	โชติ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	สำลี กาญจนกฤษร	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	สัน	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ชังชุน หุตะแพทย์	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	อัน ศาสตร์ิน	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	หนม วัชรละมัมภะ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	สอน	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	นพ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เช่อม	เป็นนายเรือตรี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๖๐

ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๓๔ หน้า ๙๐๒

ให้ว่าที่นายเรือตรี	เส็ง	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ดวง ทรรทรานนท์	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เหล้ว	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เจริญ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	พงษ์	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เหลียง	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ดำ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	สวัสดิ์	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	จิว	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ฮอก ลีบุตร	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ยี่	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	สอาด	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	หม่อมเจ้าธาดาพันธุ์	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	สวัสดิ์ ศรภา	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	แอ็ด	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	บุญรอด	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ปรอด	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	รอด โภปละสุต	เป็นนายเรือตรี

เดิม ๓๔ หน้า ๗๐๓ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๖๐

ให้ว่าที่นายเรือตรี	สนิทา	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ทองคำ	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ฝัน	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	เลื่อน อิศรางกูร ณ อยุธยา	เป็นนายเรือตรี
ให้ว่าที่นายเรือตรี	ทองคำ	เป็นนายเรือตรี

ราชวินิจฉัยพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์แก่ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังให้มีบรรดาศักดิ์แล้ว คือ

พระยาอรรณกฤตนิรุตต์	กระทรวงยุติธรรม
พระอนุบาลพายัพกิจ	กระทรวงยุติธรรม
นายพันโท พระอภิบาลกวนารณ	กระทรวงกระลาโหม
พระพิเศษโลหกิจ	กระทรวงเกษตรราธิการ
พระบริคนฤชากร	กระทรวงยุติธรรม